

ทลายแก๊งปลอมวุฒิการศึกษา อั้ง "ม.ต้น-ป.โท" ทะลุแสน

นำเสนอเมื่อ : 10 เม.ย. 2560

เปิดเว็บไซต์-เฟซบุ๊กขายโจ่งครีမ် ดร.สืบสวนบก.น. 2 ทลายแก๊งปลอมวุฒิการศึกษา รวบ 4 หนุมสาววัยรุ่นหวังรวยทางรัดในทางที่ผิด ประกาศรับทำวุฒิปลอมหน้าตาเฉย สนนราคา ม.ต้น-ป.โท ราคาตั้ง 5,000-หลักแสนบาทขึ้น

จากกรณีที พล.ต.ท.ศานิตย์ มหาวรร ผบช.น. และ พล.ต.ต.สุรัชย์ ควรวเดชะคุปต์ รอง ผบช.น. ได้เร่งรัดสั่งการให้กวาดล้างขบวนการปลอมแปลงวุฒิการศึกษา ผ่านทางโซเชียลมีเดียอย่างโจ่งครีမ် สร้างความเสียหายให้กับวงการการศึกษาของไทยเป็นอย่างมากนั้น

ความคืบหน้าเมื่อวันที่ 9 เม.ย. มีรายงานว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน กก.สส.บก.น.2 นำกำลังจับกุมขบวนการปลอมวุฒิการศึกษาไว้ได้ 4 ราย ทราบชื่อนายกิตติวัฒน์ ชาญวิมลวัฒน์ อายุ 23 ปี ชาว จ.สุรินทร์ น.ส.จุฑาวดี ศิริสุขสวัสดิ์ อายุ 21 ปี ชาว จ.ชลบุรี นายวีระพล คำแสง อายุ 25 ปี ชาว จ.อุบลราชธานี และน.ส.ลลิตา แกวนุญเรื่อง อายุ 22 ปี ชาว จ.อุบลราชธานี ผู้ต้องหาตามหมายศาลอาญาที่ 874-877/2560 ลงวันที่ 7 เม.ย. 60 ฐานความผิดร่วมกันปลอมเอกสารของทางราชการ โดยจับกุมได้ที่ จ.สุรินทร์และจ.อุบลราชธานี

สำหรับพฤติกรรมของผู้ต้องหาพบข้อมูลว่า ร่วมกันลักลอบปลอมวุฒิการศึกษา และมีพฤติกรรมโจ่งแจ้งประกาศทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กว่า เปิดรับทำวุฒิการศึกษาในระดับต่าง ๆ ต่อมามีเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน บก.น.2 วางแผนสืบสวนจับกุมผู้ต้องหาไว้ได้ 4 คน พร้อมของกลางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ปลอมแปลงเอกสารจำนวนหนึ่ง

จากการสอบสวนผู้ต้องหาในเบื้องต้นให้การรับสารภาพว่าลักลอบปลอมวุฒิศึกษามานานกว่า 2 ปีแล้ว และมีลูกค้าต้องการวุฒิการศึกษาปลอม เพื่อนำไปใช้สมัครทำงานหรือหลอกลวงผู้อื่น โดยไม่ต้องเข้ารับการศึกษายเป็นจำนวนมาก

มีรายงานว่า สำหรับราคาปลอมแปลงวุฒิการศึกษาในแต่ละระดับจะแตกต่างกัน เช่นวุฒิการศึกษา ม.3 จบจากการศึกษาออกโรงเรียน (กศน.) จะอยู่ที่ราคาประมาณ 5,000 บาทหรือแบบโรงเรียนสามัญทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 6,000 บาท หรือวุฒิการศึกษา ม.6 กศน.และโรงเรียนทั่วไปจะอยู่ที่ราคาประมาณ 7,000-8,000 บาท ขณะที่ระดับปริญญาตรีราคาประมาณ 3 หมื่น-1 แสนบาท สำหรับระดับปริญญาโทราคาจะสูงถึงหลักแสนขึ้นไป ขึ้นอยู่กับความยากง่ายการปลอมแปลง โดยมีลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนวัยทำงานที่ต้องการนำวุฒิไปสมัครงานในหลายหลากสาขาอาชีพ ทั้งสมัครสอบราชการ ครู และบริษัทเอกชนหรือนำไปเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น

ขณะที่การปลอมวุฒิการศึกษากำลังระบาดอย่างแพร่หลายในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่นานมานี้ปรากฏข่าวลือบยิงสาวครูสภา และจากการสอบสวนเชิงลึกพบว่าคนร้ายใช้วุฒิศึกษามาสมัครงานและเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่กองบังคับการปราบปราม จับกุมขบวนการปลอมวุฒิการศึกษา จึงเป็นประเด็นน่าสนใจเป็นอย่างมาก สนวนรายละเอียดต่าง ๆ พล.ต.ท.ศานิตย์และพล.ต.ต.สุรัชย์ จะแถลงข่าวรายละเอียดอีกครั้งในวันที่ 9 เม.ย. เวลา 11.00 น. ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.)ต่อไป.

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2560 เวลา 06.30 น.](#)